



คำถาม – คำตอบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.27 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

บริษัท จักรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น

1. ในสภาวะดอกเบี้ยต่ำ การลงทุนมีความเสี่ยง มีผลกระทบต่อรายได้จากการลงทุนอย่างไรบ้าง มีแนวโน้มทางการลงทุนอย่างไร

คำตอบ: จากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ดอกเบี้ยลดต่ำลง ความเสี่ยงด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น ข่มผลกระทบต่อรายได้จากการลงทุนของบริษัท ตราใบที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเป็นปกติ บริษัทจะดำเนินนโยบายด้านการลงทุนอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้น

2. เนื่องจากเศรษฐกิจค่อนข้างชะลอตัว มีผลต่อรายได้เบี้ยประกันภัยอย่างไรบ้าง

คำตอบ: เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้กำลังซื้อลดลงและผลกระทบต่อรายได้เบี้ยประกันภัยของบริษัท เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลง บริษัทมีนโยบายขยายตลาดโดยเพิ่มนายหน้าและตัวแทน

3. เหตุใดจึงมีการหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอะ (เคลมสินไหม) อันเป็นผลทำให้บริษัทขาดทุนใช่หรือไม่ (ไตรมาส 1 ดีขึ้น)

คำตอบ: ตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 “เหตุที่ทำให้ขาดทุน เนื่องจากมีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 58.43 ล้านบาท จาก 63.83 ล้านบาท เป็น 122.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 91.54 และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น เพิ่มขึ้น 105.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 196.35”

4. TFRS 9, 16 ในส่วนของการสำรองเกษียณอายุ มีผลกระทบอย่างไรบ้าง

คำตอบ: TFRS 9 และ 16 ไม่มีผลกระทบกับการสำรองเกษียณอายุพนักงานของบริษัท เพราะ TFRS 9 เกี่ยวกับเรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน” ส่วน TFRS 16 เกี่ยวกับเรื่อง “สัญญาเช่า”

5. เนื่องจากผลประกอบการติดลบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากงบใด หรือจ่ายจากกำไรสะสม

คำตอบ: ตามที่ได้รายงานในที่ประชุม (วาระที่ 4) ว่า “ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเนื่องในวาระบริษัทครบรอบ 70 ปี แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30”

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะ

1. ในปีที่ผ่านมาบริษัทขาดทุนค่อนข้างมาก สาเหตุจากการรับเบี้ย พ.ร.บ. และประกันพีชไร้อันจำนวนมากใช่หรือไม่ หากใช่ปีนี้จะมีการทำอะไรที่จะไม่ให้เกิดการขาดทุนอีก

คำตอบ: เหตุที่ทำให้ขาดทุนค่อนข้างมากในปี 2562 เนื่องจากมีค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นที่ไม่ปกติเพิ่มขึ้นจากสถิติของบริษัท อันได้แก่ การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งนอกเหนือจากการประกันพีชไร้อันตามที่ได้กล่าวในข้างต้น ในปี 2563 บริษัทได้ยกเลิกการประกันพีชไร้อัน และซื้อความคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) จากการรับประกันภัย ด้าน พรบ. รถยนต์ภาคบังคับ เนื่องจากสำนักงาน คปภ. ได้ประกาศเพิ่มความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต จาก 3 แสนบาทต่อคน เพิ่มเป็น 5 แสนบาทต่อคน โดยเบี้ยประกันภัยคงเดิม เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 บริษัทได้มีนโยบายลดการรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

2. สถานการณ์ COVID – 19 ส่งผลต่อบริษัทอย่างไรกับจำนวนการเคลมประกันภัยรถยนต์ และส่งผลต่อ Yield การลงทุนหรือไม่
คำตอบ: สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์น้อยลง แต่ความคุ้มครองของการประกันภัยรถยนต์ที่ประกาศให้เพิ่มขึ้น ผลที่ชัดเจนยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้ ส่วนด้านการลงทุนมีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะเป็นเท่าใด ยังไม่สามารถประมาณการได้ในขณะนี้เช่นกัน

3. ที่ดินสาขาเชียงใหม่ มีพื้นที่จำนวนกี่ไร่ บริษัทมีแผนอย่างไร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่า

คำตอบ: ที่ดินสาขาเชียงใหม่ของบริษัทมีเนื้อที่ 3 ไร่ 69 ตารางวา อาคารด้านหน้ามีพื้นที่ใช้สอย 1,057 ตารางเมตร อาคารด้านหลัง 647 ตารางเมตร เดิมพื้นที่เหลือจากสาขาใช้สอย บริษัทได้ให้เช่าใช้ทางการพาณิชย์

บริษัท จรุธประกันภัย จำกัด (มหาชน)

30 กรกฎาคม 2563